
"สิทธิประโยชน สวัสดิการขาราชการสวนทองถิ่น"  
(คาเชาบาาน - บําเหน็จบํานาญ - และอื่น ๆ) 

 
สวัสดีครับเพื่อนขาราชการสวนทองถ่ินทุกทาน .....สุขสันตวันลอย

กระทงครับ  วันนี้หลายทานคงจะตองเสียสละเพื่อความสุขของพี่นอง
ประชาชน ในการจัดงานลอยกระทง หรือ เผาเทียนเลนไฟ (สุโขทัย) หรือ 
ประเพณียี่เปง (เชียงใหม) หรือ อาจเรียกชื่ออ่ืน ๆ ตามแตละพื้นที่ของไทยที่
อาจเรียกไปตาง ๆ นานา แตอยางไรก็ตามก็ถือวา เทศกาลนี้เปนเทศกาลแหง
เวลาหนึ่ง แมวาวันนี้จะไมใชวันหยุดราชการก็ตาม แตเห็นขาวเมื่อเชานี้ ทาง

รายการเรื่องเลาเสาร-อาทิตย วาหลายฝายกาํลังคิดวา อาจเสนอใหรัฐบาลประกาศใหชวงเทศกาลลอยกระทง
เปนวันหยุดราชการ เชนเดียวกันกับเทศกาลวันสงกรานต เพื่อใหคนไทยไดมีความสุข สนุกสนาน และ
สงเสริมการทองเที่ยว ซ่ึงหากเปนเชนนั้นจริงก็นาจะทําใหคนไทยไดมีเทศกาลวันหยุดยาวอีกเทศกาลหนึ่ง 
ผมก็ขอถือโอกาสนี้ในนามของกลุมเพื่อนขาราชการสวนทองถ่ิน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระ
สยามเทวาธิราช และส่ิงศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายที่เพื่อน ๆ เคารพนับถือจงดลบันดาลใหเพื่อนขาราชการสวน
ทองถ่ิน พนักงานจาง และลูกจางประจํา พรอมครอบครัว จงประสบแตความสุขกาย สุขใจ ปราศจากทุกข
โศก ปราศจากโรคภัยทั้งมวล จงไดรับโบนัสกันทั่วทุกคนเทอญ. 

ความสุขของคนไทยอีกชวง

 
วันนี้ ผมขอเลาเรื่องสิทธิประโยชน สวัสดิการขาราชการสวนทองถ่ิน ตอจากครั้งที่แลว วันนี้อยาก

นําเกร็ดความรูบางแงมุมเกี่ยวกับเรื่องคาเชาบาน เงินบําเหน็จบํานาญ และเรื่องเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จากการไป
ฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๔ - ๑๘ ตุลาคม 
๒๕๕๒ ณ โรงแรมริเวอรไซด กรุงเทพฯ ที่ผานมา เกี่ยวกับเรื่องคาเชาบาน ผมเคยเขียนเรื่องนี้หลายตอหลาย
คร้ังแลว วันนี้จะขอนําเกร็ด ๆ ที่อาจารยธงชัย ศรีงิ้วราย ไดบรรยายไว ดังนี้.- 

๑)เงื่อนไขของผูมีสิทธิ ๒ ไม คือ หนึ่งไมมบีานหรือที่อยูที่รัฐจัดไวใหอยูอาศัย และสองไมมีบานที่
เปนกรรมสิทธิ์ของตนหรือคูสมรส อาจารยธงชัยเนนย้าํวา "กรรมสิทธิ์" นั่นหมายถึง หากบานหลังที่อาศัยอยู
นั้นยังไมใชกรรมสิทธิ์ของตนหรือคูสมรส ก็สามารถเบิกคาเชาบานได แตทั้งนี้ ตองเขาเงื่อนไขตามระเบียบ
คือ ตองไมใชเปนการบรรจุคร้ังแรก ซ่ึงในชวงทายอาจารยไดตอบคําถามผูเขาอบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้หลาย
คําถาม เชน เชาบานพอ-แมไดหรือไม "ได" / เชาตางอําเภอที่รับราชการอยูไดหรือไม "ได" / เชาซ้ือตาง
ทองที่ที่รับราชการอยูไดหรือไม "ไมได" ฯลฯ 

๒)การทําสัญญาเชา อาจารยธงชัยแนะนํา ใหทําครั้งละ ๓ ป เพราะเมือ่ส้ินสุดสัญญาแลว ตองเริ่ม
กระบวนการประเมินความเหมาะสมใหม 

๓)การเชาซ้ือ กรณีที่เชาซ้ือบานที่รับราชการอยูยังไมหมด ตอมาไดไดโอน(ยาย) ไปรับราชการตาง
ทองที่ สามารถไปเชาซ้ือบานที่ใหมได นัน่ก็คือ จะเชาซ้ือกี่แหงก็ไดกีห่ลังก็ได ตามใดที่ไมมกีรรมสิทธิ์ในที่
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อยูอาศัยในทองที่ที่รับราชการอยู ซ่ึงอาจารยธงชัยไดกลาววา หลายคนเขาใจผิดคิดวาขาราชการมีสิทธิมีบาน
แคหลังเดยีวนัน้ ไมใช ทานสามารถมีบานหลายหลังได หากเขาเงื่อนไขตามขอ ๑) ( ๒ ไม) 

๔)สิทธิเบิกคาเชาไดเกดิขึ้นเมื่อใด อาจารยธงชัยช้ีแจงใหผูเขาอบรมคลายขอสงสัยวา สิทธิเกิดขึ้น
เร่ิมตั้งแตวนัทีเ่ขาอยูจริง แตไมกอนวันรายงานตัว 

๕)การเบิกคาเชาบานยอนหลังไดหรือไม อาจารยธงชัยช้ีแจงวา การเบิกคาเชาบานสามารถเบิก
ยอนหลังไดตามเกณฑขางตนและตามเงื่อนไขขอ ๔) โดยใหรับจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายในปที่ขอ
เบิก นั่นหมายความวา หากปที่ผานมาเราไมไดเบกิแตเชาอาศัยอยูจรงิ เมื่อเรายื่นแบบขอเบิกคาเชาบานในป
ปจจุบัน ก็สามารถเบิกคาเชาบานยอนหลังไปจนถึงวนัที่เราเขาอาศัยอยูจริง แตไมกอนวันรายงานตวั (ทั้งนี้ 
ตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการฯตรวจสอบความเหมาะสม เมื่อผูบริหารอนุมัติก็สามารถเบิกได) 

๖)กรณีโอน(ยาย)ไปในทองที่ที่ราชการจัดที่พักไวให แตไดเบิกคาเชาซ้ือไวในทองที่เดิม จะ
สามารถปฏิเสธเขาพักยังบานพักของทางราชการและใชสิทธิเบิกคาเชาซ้ือตอเนื่องไดหรือได อาจารยธงชัย
ไดอธิบายเรื่องนี้ไว วาสามารถทําได 

เร่ืองตอมาคือ สิทธิคารักษาพยาบาล ก็คงเปนปญหาเดิม ๆ ก็คือ การเบิกคารักษาพยาบาลไมได
เนื่องจากเงินไมมี หรือผูบริหารปฏิเสธการเบิกจายให เร่ืองเหลานี้ ผูหลักผูใหญในบานเมืองรูปญหาและ
เขาใจหวัอกพวกเราทุกคน ซ่ึงกําลังหาวิธีการแกไขใหเหมาะสมลงตวัวาจะดาํเนินการโดยวิธีใด (ซ่ึง
แนวโนมก็นาจะเปนเรื่องการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการคารักษาพยาบาลไวที่สวนกลาง แตคงใชเวลา
พอสมควร โดยตองรอใหพ.ร.บ.ระเบียบขาราชการสวนทองถ่ินประกาศใชกอน เพราะเรื่องนี้จะกําหนดไว
ในพ.ร.บ.นีด้วย ชวงนีท้านทีม่ีปญหา ทานอาจารยธงชัย แนะนําวา เมื่อเปนสิทธิของเรา ก็ใหปฏิบัตไิปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของก็คือตองยืน่แบบขอรับเงนิคารักษาพยาบาลตามระเบียบ เนื่องจากสวัสดิการคา
รักษาพยาบาลเปนสิทธิโดยชอบดวยกฎหมาย ผูบริหารจะนําเงินไปพฒันาได กต็องเปนเงินที่เหลือจากคา
เงินเดือน คาตอบแทน และสวัสดิการแลวจึงจะสามารถนําไปใชจายเพื่อการพัฒนาได และหากผูบริหารไม
อนุมัติใหเบิกทั้งที่มีเงินอยู ผูบริหารก็เขาขายปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ ผูไดรับผลกระทบก็มีสิทธิฟองรองได) 

สําหรับสวัสดิการคาเลาเรียนบุตร มีประเด็นที่นาสนใจคือ บุตรคนที่ ๑ - ๓ ไดรับสิทธิ เบิกไดถึง
ปริญญาตรี หรืออายุไมเกนิ ๒๕ ป และไมเกินปละ ๒๐,๐๐๐ บาท สําหรับบุตรของ ขาราชการสวนทองถ่ิน
ใน ๓ จังหวดัชายแดนใต สามารถเบิกไดแมวาบดิาหรือมารดาจะเสยีชีวิตแลวก็ตาม สามารถเบิกไดตามสิทธิ
จนกวาจะจบปริญญาตรี (แตอายุตองไมเกนิ ๒๕ ป)  

เร่ืองตอมาเกี่ยวกับ บําเหน็จบํานาญขาราชการ มีประเดน็เดียวที่อยากเลาคือ ความเขาใจวา 
ขาราชการสวนทองถ่ินไมมบีํานาญ มีเฉพาะบําเหน็จนัน้ อาจารย ราตรี รัตนไชย ผูอํานวยการสวนบําเหน็จ
บํานาญและสวัสดิการ สํานกับริหารการคลังทองถ่ิน ไดเนนย้ําวา ขาราชการสวนทองถ่ินยังมีสิทธิไดรับเงิน
บํานาญเชนเดมิ มิใชมีแตบําเหน็จเทาไหร สําหรับประเดน็อื่น ๆ มีคอนขางมาก และโดยสวนใหญพวกเรายัง
ไมมีสิทธิหรือยังไกลที่จะไดรับสิทธินี้ จึงขอนํามาเลาใหฟงในวันหลังหากมีโอกาส 
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เร่ืองตอมาขอเลายอ ๆ เกี่ยวกับงบประมาณรายจาย ซ่ึงบรรยายโดยอาจารยสุรศักดิ์ แปนงาม ใน
สอง-สามประเด็น ประเด็นที่หนึ่งที่ผูบริหารมักจะใชกันก็คือ เงินสํารองจาย ในหมวดงบกลาง หามใชใน
การกอสรางหรือจัดซื้อครุภัณฑ ในภาวะปกติ (ซ่ึงมิใชเหตุจําเปน ฉุกเฉิน เรงดวน) หากตองการนําไปใชจริง 
ๆ อาจารยสุรศักดิ์ แนะนําวา ใหเดินตามระเบียบ ก็คือ โอนไปใหถูกหมวด ถูกประเภทรายจายกอน เชน โอน
ไปกอสรางถนน ก็ขออนุมัติสภาฯ กอน แลวคอยดําเนินการ โดยอาจารยบอกวา ที่ผานมาพวกเราสวนใหญ
เขาใจผิดวา งบกลาง หรือเงินสํารองจาย โอนไมได ซ่ึงขอเท็จจริงไมมีระเบียบขอใดหามไว จึงสามารถโอน
ได สําหรับวิธีการงบประมาณที่ใชในปงบ ๒๕๕๓ ยังคงใชแบบเดิม คือ ใชวิธีการงบแบบแผนงาน ยังไมได
ยังแบบคอมพิวเตอรฯ เพราะยังไมพรอมในเรื่องแบบฟอรมตาง ๆ หากทําแบบคอมฯก็ยังตองใชแบบ
แผนงานอยู การเบิกจายเงินประโยชนตอบแทนอื่น (โบนัส) ใหเบิกจายจากเงินในขอบัญญัติงบประมาณ 
หากไมทันจายในปปจจุบันใหจัดทําบัญชีรอจายเพื่อจายในปงบประมาณถัดไป (ใชวิธีโอนงบประมาณกอน
ส้ินปได) ทั้งนี้ การจายขาดเงินสะสม มีหนังสือซักซอมมาเฉพาะในปแรกเทานั้น หลังจากนั้นยังไมมีหนังสือ
ส่ังการใหเบิกจายจากเงินสะสมได สําหรับคาจางเหมาบริการกรณีจางเหมาบริการบุคคลภายนอก ตองไมมี
กรอบตําแหนงดังกลาวในแผนอัตรากําลัง  

อาจารยสุรศักดิ์ ยังแนะเทคนิคการวินิจฉัยคําวา "ซอม ปรับปรุง สราง" ไวใหเขาใจงาย ๆ ก็คือ การ
ซอม หมายถึง การทําใหเหมือนเดิม,การปรับปรุง หมายถึง การทําใหดีขึ้น และการสราง หมายถึง การทําให
เกิดขึ้นใหม ซ่ึงคําเหลานี้จะมีผลตอการวินิจฉัยการจัดซื้อ-จัดจางของอปท. สวนคําวา วัสดุ กับ ครุภัณฑ นั้น 
อาจารยไดเสริมความเขาใจที่พวกเราเขาใจกันมาแลว เนนย้ําใหเขาใจอีกครั้งวา "วัสดุ" หมายถึงส่ิงของที่มี
ราคาชิ้นหนึ่งไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท สําหรับครุภัณฑ หมายถึงสิ่งของที่มีราคาตั้งแต ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป ยกเวน 
ส่ิงของใดที่อยูในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑแมจะมีราคาไมถึง ๕,๐๐๐ บาทก็ตองเปนครุภัณฑ และส่ิงของใดที่
มีราคาเกิน ๕,๐๐๐ บาท แตโดยลักษณะตองเสื่อมสภาพไปภายใน ๑ ป กรณีนี้แมจะเกิน ๕,๐๐๐ บาท ก็ถือ
เปนวัสดุ เกร็ดความรูอีกประการหนึ่งที่คนทําขอบัญญัติมักจะพลาดก็คือ การเขียนจัดซ้ือครุภัณฑไวใน
คาใชจายตามโครงการแลวนําไปอยูในหมวดคาใชสอย ซ่ึงไมสามารถทําได ตองแยกครุภัณฑไปตั้งไวใน
หมวดครุภัณฑแมจะเปนโครงการเดียวกันก็ตาม  

ประเด็นตอมา ในเรื่องของการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ซ่ึงสรางความปวดหัวใหกับพวก
เรามานับเปนระยะเวลากวา ๑๐ ปที่ผานมา อาจารยสุรศักดิ์ แจงขาวดีวา ขณะนี้กําลังเสนอใหยกเลิกหนังสือ
ส่ังการเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่กําหนดแนวทางปฏิบัติไวเมื่อป ๒๕๔๗ และสําหรับสถานศึกษาที่กําหนดเมื่อกลางป 
๒๕๕๒ ที่ผานมา โดยจะยกเลิกแนวทางดังกลาว และใหอปท.สามารถอุดหนุนในกิจการเกี่ยวกับการ
สาธารณสุขและการศึกษาเทานั้น นอกนั้นใหเปนอํานาจของคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจฯระดับ
จังหวัดจะเปนผูพิจารณา สําหรับป ๒๕๕๓ ในเรื่องของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.นั้น สพฐ.ไดรับงบประมาณ
จากรัฐบาลสําหรับใชเปนงบพัฒนาผูเรียน โดยใหนําไปใชสําหรับกิจกรรมกีฬาสี เขาคายลูกเสือ-เนตรนารี, 
ทัศนศึกษา ฯลฯ ดังนั้น อปท.จึงไมสามารถอุดหนุนในกิจการเหลานี้ไดอีก ประเด็นสุดทายที่อาจารยสุรศักดิ์ 
ไดบรรยายก็คือ กรณีที่กฎหมายกําหนดใหเทศบาลอุดหนุนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยได แต
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กับสมาคมฯอื่นไมไดรับอุดหนุนนั้น ขณะนี้กรมสงเสริมฯ กําลังขอแกไขกฎหมายฉบับนี้อยู เพื่อใหอปท.สา
มารถอุดหนุนสมาคมฯ หรือมูลนิธิของตนเองไดเชนเดียวกับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 

และสําหรับเรื่องสุดทายสําหรับวันนี้ที่จะนํามาเลาสูพวกเราไดรับทราบ ก็จะขอเก็บตกประเด็น
หลากหลายที่นาสนใจในการเขาอบรมฯในครั้งนี้ ประเด็นแรกคือ ขอคิดจาก ผอ.พิษณุ พรหมจารีย ที่มาให
ขอคิดแกคณะกรรมการสอบสวนวา "ความยุติธรรมที่ลาชา คือ ความอยุติธรรม" ซ่ึงหมายถึง การที่
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พยายามดึงเวลาหรือปลอยเวลาในการสอบสวนทางวินัยใหลาชาเกินกวาที่
กฎหมายกําหนด โดยมีการตอเวลาไปเรื่อย ๆ เพื่อประวิงเวลานั้น ทําใหผูที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย
นั้น  ไดรับความทุกขทรมาน  เพราะเลื่อนขั้นก็ไมได เ ล่ือนระดับก็ไมได จะโยกยายก็ไมได เชนนี้ 
คณะกรรมการสอบสวนฯกําลังเปนผูที่อาจถูกตราหนาวา "พวกไรความยุติธรรม" หรือ "พวกอยุติธรรม" 
หรือหากจะเรียกภาษาพื้นบาน ก็อาจเรียกไดวา "พวกทรราชย" นั่นเอง เพราะคนเหลานี้เห็นความทุกขของ
คนอื่นเปนเรื่องสนุก เปนเรื่องนาหัวเราะ เปนเรื่องขบขัน แตผมเชื่อวา สักวันหนึ่งพวกที่ประพฤติตนแบบนี้ 
พวกเขาจะตองประสบเคราะหกรรมที่สาหัสกวาที่พวกเขาทําไวกับคนอื่นอยางแนนอน (ไมไดแชง แตเปน
กฎแหงกรรม) ซ่ึงผมเชื่อวา คนจําพวกนี้มีอยูเกือบทุกจังหวัด อยางที่รูมานานก็อยางเชนที่จังหวัดนนทบุรี แช
แข็งมานานหลายปแลว เปลี่ยนผูวาฯ นายอําเภอไปก็หลายคน แตปลัดฯอาวุโส (แกเพราะกินขาว เฒาเพราะ
อยูนาน) ที่เปนประธานกรรมการสอบฯ อางไมมีเวลามาเปนเวลายางเขาปที่สามแลว ยังไมเสร็จเลย หวังวา
ไดรองผูวาฯคนใหมจากศิษยเกา มช.สิงหขาวบริสุทธิ์ไปเปนหัวโตะ คงจะปดเปาเรื่องนี้โดยเร็วไว เพราะแม
อาศัยบารมีนายกสมาคมอบต.แหงประเทศไทย กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ก็สูความเกาของปลัดฯ
แกคนนี้ไมได อีกแหงหนึ่งที่จังหวัดนครพนม ผมนึกวาเปนจังหวัดที่นาอยูนาอาศัย แตพอไดรับฟงขอมูล
จากเพื่อนรวมรุนวินัยฯ แทบไมนาเชื่อวา เพื่อนปลัดฯป ๔๐ จะถูกแชแข็งเปนปลัดฯซี ๕ มาไดตั้ง ๖ ป นอง 
ๆ รุนป ๔๖ - ๔๗ แซงโคงไปเปนรองปลัดฯ ๗ กันหมดแลว นาสงสารวาทําไมเพื่อน ๆ ในจังหวัดนครพนม
ไมเหลียวแล ปลอยปละใหแชแข็งอยูไดตั้ง ๖ ป หากไมไดนายเกา ที่มีวาสนาขึ้นเปนรองผูวาฯ รับผิดชอบ
งานทองถ่ินนั่งหัวโตะ เจรจาชวยเหลือ ปานนี้คงไมไดขึ้นระดับ ๖ ไดเงินประจําตําแหนงปลัดอบต.เปนแน
แท เอยแคนี้ คนในจังหวัดนครพนม ก็คงรู ทีจริงทานปลัดฯ บอกวา ขอใหเปดเผยชื่อจริงไดเลย ไมตองกังวล
เร่ืองชื่อเสียงหรือการลอบทําราย เพราะตอนนี้ฟองไปหลายคดี กําลังคิดอยูวา จะฟองอีกหรือไม แตผลที่ผาน
มาก็เปนประสบการณวา ฟองไปก็เทานั้น กวาจะรูผลก็ไมรูวายายไปกี่ทีแลว เปลี่ยนผูวาฯ ไปกี่คนแลว ผม
และเพื่อน ๆ ที่ไปอบรมวินัยฯดวยกัน ไดแตรับฟงและเห็นใจ หากมีโอกาสก็คงไดนําปลัดฯทานนี้ มาเลา
ประสบการณการตอสูใหกับนอง ๆ เพื่อน ๆ พี่ ๆ ฟงในเวทีของสมาพันธขาราชการฯคราวตอไปครับ อีก
เรื่องหนึ่งที่ผอ.พิษณุ ฝากไวก็คือ กรณีที่ อปท.หลายแหงไดจัดตั้งเคาเตอรเซอรวิช หรือจุดใหบริการชําระ
คาใชจายตาง ๆ เชน คาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท ฯลฯ เหมือนกับเอกชนนั้น ผอ.พิษณุ แจงอยางชัดเจนวา 
"อปท.ไมสามารถทําได" เพราะไมใชหนาที่และเปนการแขงขันกับเอกชน  
 

ในการเขาอบรมครั้งนี้ ไดรับทราบความลับเรื่องหนึ่งของเมืองพัทยา คงสามารถนํามาเลาสูพวกเรา
ได เพราะภาพลักษณภายนอกของเมืองพัทยานั้น แนนอนวา คนสวนใหญมองวาสวยสดงดงาม นาอยูนา
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อาศัย แตดวยความอัดอั้นตนัใจของขาราชการสวนทองถ่ินทานหนึ่งที่อาจอัดอั้นมานานจนกระแทกเสียงอัน
ดังพรอมชี้นิ้วไปที่ผอ.ประวทิยฯ วา "ทานรูไหมวา ตั้งแตเมืองพัทยา เปนเมืองพัทยามา ไมเคยให ๒ ขั้นแก
พนักงานเมืองพัทยาเลยแมแตคนเดียว" สวนเรื่องอื่น ๆ เปนอยางไรก็ขอใหพวกเราคดิเอาเองครับ เพราะ
ตั้งแตเปนเมืองพัทยามา ยังไมมีพนักงานเมอืงพัทยาคนใดไดสองขั้น เขาย้ําวา ไมใชทํางานไมดี ไมเกง ครับ
ผมคิดวา อปท.หลายแหง ไมวาจะเปน เทศบาล อบต. หรือ อบจ. แมภาพลักษณภายนอกจะใหญโตมโหฬาร 
โออาฟูฟา ขนาดไหน แตหากไดสัมผัสภายในแลว จะรูวานรกมีจริง (นรกบนดิน) หลายแหง ขาราชการไม
เคยไดรับโบนสัมาเลย หลายแหงเริ่มไมใหโบนัส หลายแหงไมใหขั้นพิเศษแมเงนิจะมเีหลือก็ตาม ฯลฯ 
ดังนั้น ผมคิดวา อยูที่เล็ก ๆ มีความสุขใจ ดกีวาอยูที่ใหญโตสงางาม แตใจทุกขตลอดไมเวนแมวันหยุด 
อีกเรื่องที่สําคัญ ผอ.ประวิทยฯ แจงวา การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ลางมลทิน ๒๕๕๐ ในกรณีที่ขาราชการสวน
ทองถ่ินไดรับโทษในเรื่องเดยีวกันไปแลวบางสวน กอนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ แมวากระบวนการ
ที่ไดรับโทษนัน้จะสมบูรณตามกฎหมายหรือไมก็ตาม ถือวาไดรับการลางมลทิน แมวาตอมาภายหลังวันที่ ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ ปปช.จะชีมู้ลความผิด ซ่ึงมีโทษสถานหนักขั้นไลออกหรือปลดออก แตเปนประเด็น/เรื่อง
เดียวกันกับที่ไดรับโทษไปแลว ถือวาไดรับการลางมลทนิไปแลว ก.จังหวัดหรือก.กลาง หรือ ผูบริหาร
ทองถ่ิน ไมมีอํานาจสั่งใหไดรับโทษอีก ซ่ึงเรื่องนี้ กรมสงเสริมฯ ไดแจงเวียนหนังสือขอหารือของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปแลว เมื่อปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ที่ผานมา 

เร่ืองสุดทายสําหรับวันนี้ ก็อยากฝากขอคิดจากทานกลานรงค จันทิก กรรมการปปช.ที่ใหขอคิดไว
แกผูเขารับการอบรมวินัยถึงทฤษฎีเหรียญสองดานไววา ถาเราทําตามที่เขาสั่งโดยไมยึดระเบียบกฎหมาย 
เหรียญดานที่หนึ่ง วันนี้ เราไดอยูดีกินดี ไดตําแหนง ลาภ ยศ สรรเสริญ ไดเล่ือนขั้นเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น 
แตเหรียญอีกดาน อนาคตเราตองอกสั่นขวัญหายรอการตรวจสอบ อาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย ซ่ึงจะ
กระทบกับชีวิตในบั้นปลายอยางมากมาย ในมุมกลับกัน หากเราไมทําตามที่เขาสั่งซ่ึงผิดกฎหมาย วันนี้ เรา
ถูกกลั่นแกลง ถูกยาย ถูกกดดัน ฯลฯ แตเหรียญอีกดานหนึ่ง เราจะมีความภูมิใจ ในเกียรติและศักดิ์ศรี มคีวาม
บริสุทธิ์ใจ เงยหนาไมกลัวฟา กมหนาไมอายดิน จะมีความสุขใจในอนาคต โดยทานกลานรงค บอกกลาวตอ
ผูเขาอบรมวา ทานรูวาพวกเราถูกกระทําจากนักการเมืองอยางไร แตทานชวยเราไมได นอกจากตัวพวกเรา
เองจะชวยเหลือตนเอง โดยการยึดหลักกฎหมาย โดยทานกลาณรงคไดใหหลักประจําใจของทานแกผูเขา
อบรมไวอยางนาสนใจวา "แมหนทาง ขางหนา จะวางเปลา, แมเหลือเรา เทานั้น ท่ียืนอยู, เราจะอยู สูตอไป 
เพื่อแผนดิน" นั่นก็คือขอคิดเตือนสติพวกเราที่เปนขาราชการสวนทองถ่ิน ที่ทานบอกวา มีคดีมากมายที่อยู
ในปปช. นาเปนหวงสําหรับพวกเรา และทานแจงวา ปจจุบัน ปปช.ไดเสนอกฎหมายตอรัฐสภา ซ่ึงอยู
ระหวางการพิจารณาของรัฐสภา โดยแกไขใหมีการคุมครองพยานและกันบุคคลเปนพยาน เชนเดียวกับ 
กฎหมาย ปปท. แนนอนวา อนาคตของพวกเรายังคงไมแนนอน ยิ่งสูงยิ่งหนาว ตัวอยางก็มีทยอยใหเห็นแลว 
หลายคนถูกปปช.ช้ีมูล ไลออก เพราะกลัวผูบริหารจึงยอมทําผิดกฎหมายในอดีต ปจจุบันจึงตองรับกรรมใน
เหรียญดานที่สอง และมีอีกหลายทานกําลังถูกปปช.ตรวจสอบ แมตนจะไมไดทําอะไร แตในฐานะ
ผูบังคับบัญชาขาราชการประจําหรือหัวหนาฝายประจํา ไมไดทําอะไรเลย กฎหมายบอกวา นั่นแหละคุณ

 5



กําลังทําผิดกฎหมายฐานละเวนการปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมาย ตราบใดที่กฎหมายยัง
ถูกเขียนและแกไขโดยนักการเมือง ตราบนั้นขาราชการประจําตองเปนฝายรับบาป(กรรม)นั้นตลอดไป. 
 

ครับ เพื่อน ๆ ทานใดตองการเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชน สวสัดิการ และความกาวหนา
ของขาราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงเรื่องที่นํามาเลานี้เปนเพยีงสรุปยอ หากตองการมารับฟงดวยตนเอง สามารถ
เขารับการฝกอบรมหลักสูตร “สิทธิประโยชน สวัสดกิาร และความกาวหนาของขาราชการสวนทองถ่ิน” ซ่ึง
สมาพันธขาราชการและลูกจางทองถ่ินไทย กําหนดจัดอบรมขึ้นจํานวน ๔ รุน รุนแรกจะจดัขึ้นที่จังหวัด
เชียงใหมในชวงวนัที่ ๙ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ รุนที่ ๒ ประมาณกลางเดือนมกราคม ๒๕๕๓ ที่จงัหวัด
นครราชสีมา  รุนที่ ๓ ประมาณกลางเดือนกุมภาพนัธ ๒๕๕๓  ที่จังหวดันครศรีธรรมราช และรุนสุดทาย
ประมาณตนเดอืนมีนาคม ๒๕๕๓ ที่จังหวดัชลบุรี สะดวกที่ไหนก็สามารถเขารวมอบรมที่นั่นได สวน
รายละเอียดจะนํามาแจงลงเวบ็ไซตกลุมเพือ่นฯอีกครั้งหนึ่ง สําหรับวันนี้ ลาไปกอนครับ สวัสดีครับ.  
 
 
 
พิพัฒน วรสิทธิดํารง  
phiphatw@hotmail.com 
http://phiphatw.hi5.com 
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
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